

สารพันปัญหา? สาระน่ารู้

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

■ สาเหตุการตายกลางถนน เรียน นายกฯ ผ่านสารพันปัญหา

ขอรัฐบาลช่วยสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน โดยเฉพาะถนนหลวง สาธารณะ 2 เลนทั้งหลายที่ผ่านมาอำเภอ ตำบล หมู่บ้านในชนบททุกแห่ง การเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ วิ่งข้ามเกาะกลางถนนเดี่ยวๆ หรือถนนที่มีแต่เส้นสี่เหลี่ยมแบ่งฝั่งถนนเท่านั้น

ทางแก้คือยกเลิกทั้งเกาะกลางถนน และเส้นสี่เหลี่ยมกันแบ่งเพราะมันใช้ป้องกันรถยนต์วิ่งข้ามฟากไปชนกับรถอีกฝั่งไม่ได้ ควรสร้างแท่งปูนหรือยางพาราแบริเออร์กันแทน และเว้นช่องไว้สำหรับการเลี้ยวเทียบรถ และที่ขอบถนนควรสร้างรั้วเหล็กทาสีขาว และติดไฟส่องสว่างยามค่ำคืน

สำหรับรถยนต์บรรทุก รัฐบาลควรวางหลักการควบคุมเข้มงวด รถยนต์บรรทุกน้ำหนักที่เกิดเหตุบ่อยควรมีมาตรการควบคุม เช่น ต้องมีรถยนต์นำหน้า และปิดท้ายขบวน จำกัดความเร็ววิ่งไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนรถบรรทุก 10-18 ล้อ และรถพ่วงควรกำหนดเวลาห้ามวิ่ง ห้ามเข้าถนน 2 เลนตามชนบท ต้องปรับแก้กฎหมาย

เรื่องการจำกัดความเร็วรถยนต์ข้อเท็จจริงมีการฝ่าฝืนเสมอ แม้มีกล้องวงจรปิด มีป้ายบอกไว้ก็ตาม เข้ายกกฎหมาย ตำรวจ และรัฐบาล การใช้กล้องวงจรปิดติดตั้งข้างถนนไม่ได้ผลเพราะถึงส่งใบสั่งไปที่เจ้าของรถก็ตาม ก็ยังไม่มีการประสานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตำรวจต้องทำหน้าที่ประสานด้วย การแก้ไขกฎหมายเพิ่มโทษก็ต้องทำ

สมศักดิ์ รักรักษาจริง

ตอบ คุณสมศักดิ์

นำเสนอไปหลายครั้งเกี่ยวกับการทำเกาะกลางถนนที่ช่วยป้องกัน ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเฉพาะรูปแบบเกาะกลางยางพาราหรือแบริเออร์ที่อ่อนนุ่มยืดหยุ่นมากกว่าที่ทำจากวัสดุอย่างคอนกรีต

กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ก็เคยตั้งเริ่มโครงการนำยาง-

เชียร์เกาะกลางแบริเออร์ยางพารา เข้มกฎหมาย
 ลดอุบัติเหตุ กองสลากฯ กล้าม้าย ขายเองแก้ห่วยแพง
 ผ่านการอบรม อาจารย์สอนสมาธิชุดใหม่

พารามาใช้งานในลักษณะนี้นับถือนหลายจุดหลายพื้นที่อีกทางหนึ่งก็ช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องราคาขายพาราด้วย

วันนี้ไม่ทราบว่าการคิดหน้าไปถึงไหนอย่างไร ก็ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ!

ชัย เสดเดอร์

■ กองสลากฯ กล้าแก้ห่วยแพงหรือไม่ ถึง สารพันปัญหา

การขายสลากกินแบ่งแพงเกินราคาที่กำหนด โดยอ้างเลขสวย คนนิยม หากันมาก จึงซื้อมาในต้นทุนที่มีราคาสูง จึงต้องขายแพงมากขึ้นกว่าเลขอื่น เป็นใบละ 120-250 บาท ส่วนเลขไม่สวยก็จะใช้วิธีขายควบกับเลขต่างๆไป ใบละ 90-100



อูเทน ชาติกัญญู

บาท สรุปได้เลยว่ากองสลากฯ ชุดนี้ไม่มีน้ำยาจะแก้ไข ทั้งๆที่ประกาศว่าจะใช้กฎหมายที่เด็ดขาดใช้ไปง. แต่ก็แก้คำชู้กลับบอกว่าไม่มีสลากฯ ขายเกินราคาฝืนกับความจริงวันนี้ขอเสนอวิธีแก้ปัญหาลากฯ แพง โดยยกเลิกทุกๆ โควตายกเลิก

หมด แล้วใช้นโยบายใหม่จัดการ ด้วยการขายเองโดยตรง โดยรับสมัครคนขายสลากฯ เป็นคนของกองสลากฯ กำหนดจุดขายกระจายทั่วประเทศทุกจังหวัด โดยการสมัครคนขายพร้อมจุดพื้นที่ที่จำหน่าย มีสัดส่วน คนทั่วไป คนพิการ ตามสัดส่วนเดิม ในราคาใบละ 80 บาท

ใครที่ยังขายเกินราคาอีก ลงโทษสถานหนักถือว่าทุจริตในหน้าที่เป็นพนักงานขายของกองสลากฯ คนที่สมัครมาขายต้องมีเงินค้ำประกัน การเบิกสลากฯ ไปขายในราคาใบละประมาณ 71 บาท คนขายได้ค่าเดินขายใบละ 9 บาท

กล้าม้ายครีบที่ละงมือแก้ปัญหอย่างจริงจังและจริงใจ ใครทำให้สลากฯ แพง ถ้าไม่ใช่เพราะกองสลากฯ ที่หรีดตา ทำเป็นมองไม่เห็น ไม่เข้มงวดผลประโยชน์ที่มีมันเข้ากระเป๋ใคร ดังนั้น ยกเลิกทุกโควตาสิ เปลี่ยนเป็น กองสลากฯ จัดการขายเองไม่ต้องสนใจว่าเลขไม่สวยขายไม่หมดกองสลากฯ ก็เก็บไว้ลุ้น เพื่อไว้ดูเอง.

อูเทน ชาติกัญญู

ตอบ คุณอูเทน

ข้อเสนอแก้ปัญหาลากฯ สลากกินแบ่งรัฐบาลคงต้องฝากส่งต่อไปยัง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

พร้อมคำท้าทาย “กล้าม้าย” ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจริงจัง!

ชัย เสดเดอร์

■ ผู้ผ่านการอบรมอาจารย์สอนสมาธิ

ปิดท้ายด้วยแง่คิดดีๆ จากคำสอนของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์สุรินฺโธ) ที่ทางสถาบันพลังจิตตานุภาพส่งมานำเสนอ

คำสอนดังกล่าวบอกไว้ว่า “คนเราในปัจจุบันมีอารมณ์เยอะ อารมณ์เยอะทำให้เกิดความเครียด เมื่อเกิดความเครียดทำให้สมองขาดประสิทธิภาพในการทำงาน สมาธิจึงช่วยพัฒนาสมอง ทำให้สมองดี สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความจำดี สมองไหลลื่น”



ประโยชน์ของสมาธิคือ 1. ทำให้หลับสบาย

กลายกังวล 2.กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ 3.ทำให้สมอง
ปัญญาดี 4.ทำให้มีความรอบคอบ 5.ทำให้ระงับ
ความร้ายกาจ 6.บรรเทาความเครียด 7.มีความสุข
พิเศษ 8.ทำให้จิตใจอ่อนโยน 9.กลับใจได้ 10.เวลา
จะสิ้นลมพบทางดี 11.เจริญวาสนาบารมี 12.เป็นกุศล
และปิดท้ายด้วยภาพกิจกรรม ผู้เข้าอบรม
ทดสอบเป็นอาจารย์สอนสมาธิ ที่ผ่านการอบรม
และทดสอบอาจารย์สมาธิ รุ่นที่ 9 ของสาขา
177 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 5 ท่าน คือ อาจารย์
กาญจนา โมธินา (อ.โจ)-คุณนิรันดร์ กอสุวรรณ
(อ.พีตูก)-ดร.ชรินทร์ เดชดำรงภ์ปรีชา (อ.หมู)-
คุณกฤติกาพร มลาสานต์เหล็กเพชร(อ.นุกนิถ)-
คุณปัทมากร พิษณุชนกร (อ.โจ)

เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ที่จะมาทำหน้าที่ให้ความรู้
เรื่องสมาธิวิปัสสนากันต่อไป!

ชัย เฮดเดอร์

chai.n@thairath.co.th